

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
 439
 รับที่.....
 วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๕
 เวลา ๑๐.๐๐ น



ที่ ศธ ๐๖๐๒/๑๑๕๑

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด โดยมุ่งเน้นแนวทางการบูรณาการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีแผนการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เน้นย้ำให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความร่วมมือดำเนินการและถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียน นักศึกษา ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผอ. วมด แพร่ เพื่อ

ทราบ

๓๐๙/๔ ฝ่าย, ๑๖

๑๗๖๓๖๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตล ภาคสุวรรณ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักความร่วมมือ
 โทร. ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๒๐๐๐
 ผู้ประสานงาน : นางสาวบังกต อุดทัง

เรียน ผอ.วอศ.แพร่

๑. เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
 ๒. เห็นควรจัดงบประมาณจากที่น.
 ๓. ใช้เงินรวม (งบเงินอุดหนุน) ดำเนินการ
- ในส่วนที่เกี่ยวกับ

ของผู้ดำเนินการผู้บริหารทรัพยากร
 ๒๘ ก.พ. ๖๕.

ทว
 ๒๐๒/๖๖



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด โดยมุ่งเน้นทางบูรณาการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีแผนการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เน้นย้ำให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้บริหารทุกระดับ นำแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด และตลอดทั้งปีไปสู่การปฏิบัติ จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา

๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ความความทันสมัยและเข้มข้นมากขึ้นในทุกช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเอกชน ระดับอาชีวศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภายใต้อาชีพหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

๓. ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ ผ่านกิจกรรมรณรงค์ทั้งในรูปแบบการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ และรูปแบบสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุ และลดการบาดเจ็บทางถนนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เช่น การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งในการขับขี่ยานพาหนะ

๔. ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา โดยให้สวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยสถานศึกษาต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง สร้างความตระหนักจิตสำนึกเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ